

Mỹ Đình 1, ngày 6 tháng 3 năm 2023

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG

Đối tượng: Giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường

Hình thức giới thiệu: Giới thiệu dưới cờ

Người giới thiệu: Vũ Ngọc Huyền Anh - Lớp: 2A1

Tên sách:

HOÀNG TỬ BÉ

Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Ngọc Huyền Anh học lớp 2A1 Trường Tiểu học Mỹ Đình 1. Mình rất thích đọc truyện viễn tưởng, trong đó có cuốn “Hoàng Tử Bé”. Mình đã đọc đi, đọc lại nhiều lần mà không thấy chán. Các bạn biết không đây là quyển sách của Antoine De Saint – Exupery, là nhà văn nước Pháp. Mọi người đánh giá đây là truyện hay nhất thế kỷ 20 đấy. Truyện viết năm 1941, đến nay nó đã được dịch ra khoảng 300 thứ tiếng trên thế giới và hơn 200 triệu bản và cũng được dựng thành phim hoạt hình nữa đấy.

Câu chuyện nói về cuộc gặp gỡ thú vị của người phi công lái máy bay gặp tai nạn tại Sahara và Hoàng tử bé. Hoàng tử bé kể cho người lái máy bay nghe về chuyến phiêu lưu của mình. Cậu đến từ tiểu hành tinh B612, nơi có ba ngọn núi lửa, nơi có rất nhiều cây bao bắp và chàng chỉ làm bạn với một bông hồng. Để bớt cô đơn, tẻ nhạt chàng quyết định đi phiêu lưu khám phá các hành tinh khác để tìm tình yêu của cuộc đời. Chàng đi từ hành tinh 325 đến 330. Mỗi hành tinh này chỉ có một người lớn sinh sống. Hành tinh thứ nhất có một ông vua chỉ thích quyền lực. Hành tinh có một ông hợm hĩnh cư trú. Hành tinh thứ ba có một gã bợm rượu sinh sống. Hành tinh thứ tư thuộc về một thương nhân bận túi bụi về việc ảo tưởng của mình với các vì sao. Hành tinh thứ năm có một người thấp đèn suốt ngày tắt bật với việc bật và tắt đèn. Hành tinh thứ sáu có một người địa lý có một sổ ghi chép đều được ghi lại qua lời kể của người khác. Hoàng tử bé nhận ra rằng người lớn thật phức tạp, kỳ quặc, cuộc sống của họ không có gì thú vị vì họ quên mất họ từng là trẻ con. Họ chạy theo những lợi nhuận của mình mà quên đi ý nghĩa quan trọng của cuộc sống.

Theo lời khuyên của nhà địa lý, chàng đến hành tinh thứ bảy, đó chính là Trái Đất. Cậu đi qua một khu vườn đầy hoa hồng, thật mềm mại như bông hồng của mình. Cậu rất buồn bã khi nghĩ đến bông hồng của mình đã nói rằng “nàng là duy nhất trong vũ trụ” nhưng ở đây có đến hàng nghìn hoa hồng. Chính lúc ấy thì con cáo xuất hiện đã giải thích rằng bông hoa của cậu là đặc biệt vì bông hồng đó đã cảm hóa được cậu. Chính thời gian và tình cảm mà cậu dành cho bông hồng đã khiến đóa hồng trở nên quan trọng và duy nhất. Hoàng tử bé đã cảm hóa con cáo và trở thành bạn tốt của nhau. Hoàng tử bé chia tay cáo và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Các bạn có muốn biết câu truyện sẽ diễn biến như thế nào không ?. Các bạn tìm đọc nhé, rất hay và nhiều bất ngờ thú vị đấy.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT



**P. Hiệu trưởng
Nguyễn Hải Đăng**